

ผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา	ระดับกลุ่มเครือข่าย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับชาติ
2563		<p><b>เด็กหญิงปาติดา พานารัตน์</b> - รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเขียนเรื่อง จากภาพ ระดับชั้น ป.1-3</p> <p><b>เด็กชายสุริยา วงจันดา</b> - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน คัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3</p> <p><b>เด็กหญิงกาญจนา จันดี</b> - รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน คัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6</p>	
ปีการศึกษา	ระดับกลุ่มเครือข่าย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับชาติ
2565	<p><b>เด็กหญิงธัญมัย สุราษฎร์</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันกวี เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับกลุ่มเครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กหญิงณิชนันท์ ดวง จันทร์</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 กิจกรรม การ แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับกลุ่ม เครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p>	<p><b>เด็กหญิงธัญมัย สุราษฎร์</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง รอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงณิชนันท์ ดวงจันทร์</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง รอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การ แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p>	

ปีการศึกษา	ระดับกลุ่มเครือข่าย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับชาติ
2565	<p><b>เด็กหญิงจรรยาพร พิลาดิษฐ์</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด โครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับกลุ่มเครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กหญิงณัชชา แสงสว่าง</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด โครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับกลุ่มเครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กหญิงปภาดา ชูจิตร</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด โครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับกลุ่มเครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กหญิงวนิดา แสนดี</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด โครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6</p>	<p><b>เด็กหญิงจรรยาพร พิลาดิษฐ์</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงณัชชา แสงสว่าง</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงปภาดา ชูจิตร</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงวนิดา แสนดี</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p>	

ปีการศึกษา	ระดับกลุ่มเครือข่าย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับชาติ
2565	<p>ระดับกลุ่มเครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กชายอลงกรณ์ สาทอง</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด โครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับกลุ่มเครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กหญิงรัฐนันท์ จิตต ปัญญา</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน เรียงร้อยถ้อยความ (การ เขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ระดับกลุ่ม เครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กหญิงชญาดา ศรีงาม</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันคัด ลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ระดับกลุ่มเครือข่าย โครงการศิลปหัตถกรรม</p> <p><b>เด็กหญิงดาราวัลย์ ศรีริ บาล</b></p>	<p>พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กชายอลงกรณ์ สาทอง</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงการคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงรัฐนันท์ จิตตปัญญา</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับบนพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงชญาดา ศรีงาม</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 - ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับบนพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงดาราวัลย์ ศรีริบาล</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์</p>	

ปีการศึกษา	ระดับกลุ่มเครือข่าย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับชาติ
2565	<p>ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6</p> <p>ระดับกลุ่มเครือข่าย</p> <p>โครงการศิลปหัตถกรรม <b>เด็กหญิงดาราวลัย ศรีวิบาล</b></p> <p>ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6</p> <p><b>เด็กชายปวิรินทร์ชัย พานารัตน์</b></p> <p>ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6</p> <p><b>เด็กชายพรชัย คชรมย์</b></p> <p>ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ</p>	<p>ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับบนพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงดาราวลัย ศรีวิบาล</b></p> <p>โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับบนพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กชายปวิรินทร์ชัย พานารัตน์</b></p> <p>โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับบนพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กชายพรชัย คชรมย์</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรม</p>	

ปีการศึกษา	ระดับกลุ่มเครือข่าย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับชาติ
2565	<p>บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6</p> <p><b>เด็กหญิงธีรนนท์ นามวงษา</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพ ระบายสี ระดับชั้น ป.4 - ป.6</p> <p><b>เด็กหญิงปาลิตา พานารัตน์</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6</p> <p><b>เด็กชายปິณณธร นาม วงษา</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวด มารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6</p> <p><b>เด็กชายณัฐดนัย ปาก มงคล</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ คณิตศาสตร์ (เอเอ็มที) ระดับชั้น ป.1 - ป.6</p> <p><b>เด็กชายแสนดี อุพฮาด</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม</p>	<p>นักเรียนระดับบนพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงธีรนนท์ นามวงษา</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กหญิงปาลิตา พานารัตน์</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับบน พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กชายปິณณธร นามวงษา</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับบน พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กชายณัฐดนัย ปากมงคล</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอเอ็มที) ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ</p>	

ปีการศึกษา	ระดับกลุ่มเครือข่าย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับชาติ
2565	<p>การแข่งขันต่อสมการ คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1 - ป.6</p> <p><b>เด็กชายภาคิน มากมูล</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม คณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - ป.3</p> <p><b>เด็กหญิงรักดี อุปฮาด</b> ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม คณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - ป.6</p>	<p>เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p> <p><b>เด็กชายแสนดี อุปฮาด</b> โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปี การศึกษา 2565</p>	
2566		<p>รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง การแต่งคำประพันธ์ ป.4-6 <b>เด็กหญิงธันยมัย สุราษฎร์</b> รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2</p> <p>เหรียญทอง การเขียนเรื่องจาก ภาพ ป.1-3 <b>เด็กหญิงชนิดา โพสฮาด</b></p> <p>รางวัลเหรียญทอง อันดับ 9 การคัดลายมือ ป.1-3 <b>เด็กหญิงรัตติญาพร เมืองพวน</b></p> <p>รางวัลเหรียญทอง อันดับ 19 การ เขียนเรียงความ ป.4-6 <b>เด็กหญิงรุ่งนฐา ทุ่มคำมี</b></p>	